

**PHÁT BIỂU NHẬN CHỨC CỦA TÂN CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
HẢI DƯƠNG LÊ VĂN HIỆU TẠI KỲ HỌP THỨ 15**

Kính thưa đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Kính thưa các vị khách quý Trung ương!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp!

Hôm nay tôi rất vinh dự và trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã tin tưởng, giới thiệu tôi đảm nhận cương vị này. Đây vừa là vinh dự lớn lao và cũng là trọng trách đối với cá nhân tôi.

Kính thưa các vị đại biểu!

Được sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại mảnh đất Hải Dương, tôi đã có thời gian trên 30 năm công tác tại các ban, ngành và địa phương trong tỉnh, tôi luôn tự hào về quê hương Hải Dương – Xứ Đông văn hiến, địa linh, nhân kiệt và giàu truyền thống cách mạng. Đồng thời, tôi cũng luôn trăn trở, thấu hiểu những khó khăn và thách thức trong giai đoạn hiện nay.

Trong mỗi nhiệm vụ, cương vị công tác, tôi luôn tâm nguyện không ngừng trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng và làm tốt hơn nữa công việc được giao.

Với cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, cùng HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban, tổ và các đại biểu HĐND tỉnh kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh các

nhiệm kỳ; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh.

Trong thời gian tới tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự quan tâm, góp ý kịp thời của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; sự ủng hộ, đồng hành của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự quan tâm, giám sát, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Một lần nữa, cho phép tôi được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và kính chúc sức khỏe các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu, khách quý tham dự kỳ họp.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.